

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.57 แนวโน้มแข็งค่า หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแย่กว่าคาดจุดดอลล่าร์อ่อน

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 33.57 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 33.65 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก โดยดอลลาร์ย่อตัวลงตามบอนด์ยีลด์ที่ปรับตัวลดลงหลังตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานประจำสัปดาห์เมื่อคืนออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

ส่วนปัจจัยในประเทศ ตลาดรอทิศทางของกระแสเงินทุนต่างประเทศ (Flow) และการค้าทองคำ หลังสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลกเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นมาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

"บาทปรับตัวแข็งค่าตามภูมิภาคและตลาดโลก เนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าหลังตัวเลขขอรับสวัสดิการว่างงานเมื่อคืนออกมาแย่กว่าคาด วันนี้บาทมีโอกาสแข็งค่าไปทดสอบที่ระดับ 33.50 บาท/ดอลลาร์" นักบริหารเงิน กล่าว
นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.50 - 33.75 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 149.85 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 150.31 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0493 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0429 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 33.648 บาท/ดอลลาร์

-รัฐบาล" เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจนายกฯหนึ่งประธานบอร์ดกระตุ้นปลาย ก.พ.นี้ ชงดิจิทัลวอลเล็ตเฟส 3 สศช.เผยเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ครั้งแรกปี 68 กว่า 2.6 แสนล้าน ครั้งปีหลังเบิกจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจ ส.อ.ท. เสนอรัฐจัดลำดับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ออกแบบโครงการป้องกันเงินไหลออกนอกประเทศ หลัง 2 เฟสแรก" แจกหมื่น" เงินไม่หมุนเวียนเท่าที่ควร

-สภาพตลาดทุนฯ จ่อถกคลัง ชงมาตรการสร้างเชื่อมั่นต่อตลาดทุนต้น มี.ค.นี้ พร้อมหนุนแผนโยกเงิน LTF เข้ากอง Thai ESG ใหม่ หวังสกัดแรงขายแผ่วลงเหลือ 5,000-6,000 ล้าน

-รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ของญี่ปุ่นในเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี

-นักลงทุนจับตาดูค่าเงินเยนของญี่ปุ่นที่แข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือนที่ระดับ 150.52 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้ (20 ก.พ.) ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในปี โดยในช่วงเช้านี้ ค่าเงินเยนมีการซื้อขายอยู่ที่ 149.48 เยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

-Conference Board เปิดเผยว่า ดัชนีชี้้นำเศรษฐกิจ Leading Economic Index (LEI) ปรับตัวลงสู่ระดับ -0.3% ในเดือนม.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -0.1% หลังจากอยู่ที่ระดับ +0.1% ในเดือนธ.ค.

-กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 5,000 ราย สู่ระดับ 219,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 215,000 ราย

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

-ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันพฤหัสบดี (20 ก.พ.) ขณะที่นักลงทุนจับตาการประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรครั้งใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดดีดตัวขึ้นและระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพฤหัสบดี (20 ก.พ.) เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความวิตกกังวลว่ามาตรการภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ จะส่งผลให้เกิดสงครามการค้าทั่วโลก

-นักลงทุนจับตามาตรการภาษีศุลกากรของสหรัฐ หลังจากปธน.ทรัมป์เปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า เขามีแผนที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ ยา ไม้แปรรูป และสินค้าอื่น ๆ "ในเดือนหน้าหรือเร็วกว่านั้น"

-นักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในปีนี้ในเดือนก.ค. และจะเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวของเฟดในปีนี้ หลังเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินประจำวันที่ 28-29 ม.ค.

ล่าสุด FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 97.5% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25-4.50% ในการประชุมเดือนมี.ค.

-ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ วันนี้ ได้แก่ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นต้น และภาคบริการขั้นต้นเดือนก.พ.จาก S&P Global, ยอดขายบ้านมือสองเดือนม.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.พ.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้